

BỘ XÂY DỰNG ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 05/01/2024
Môn: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang)

Câu	Nội dung	Thang điểm
1	Anh (Chị) hãy cho biết Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị những điều kiện gì cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?	
	Lựa chọn con đường cứu nước: cách mạng vô sản. Sau khi xác định được con đường cách mạng đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục khảo sát, tìm hiểu để hoàn thiện nhận thức về đường lối cách mạng vô sản, đồng thời tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam...	1.0
	<i>Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng</i>	
	- <i>Về tư tưởng</i> : năm 1921, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa, sau đó sáng lập tờ báo <i>Le Paria</i> (Người cùng khổ). Người viết nhiều bài trên các báo <i>Nhân đạo, Đời sống công nhân, Tạp chí Cộng sản, Tạp san Thư tín quốc tế</i> ,...	1.0
	- <i>Về chính trị</i> : Người khẳng định rằng, con đường cách mạng của các dân tộc bị áp bức là <i>giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc</i> ; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản. Đường lối chính trị của Đảng cách mạng phải hướng tới giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào, hướng tới xây dựng nhà nước mang lại quyền và lợi ích cho nhân dân...	1.5
- <i>Về tổ chức</i> . tháng 11-1924, Người đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 2-1925, Người lựa chọn một số thanh niên tích cực trong <i>Tâm tâm xã</i> , lập ra nhóm <i>Cộng sản đoàn</i> . + Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập <i>Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên</i> tại Quảng Châu (Trung Quốc), nòng cốt là Cộng sản đoàn, cơ quan tuyên truyền của Hội là tuần báo Thanh niên.	1.5	

	<p>+ Từ giữa năm 1925 đến tháng 4-1927, mở các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu (Trung Quốc)</p> <p>Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho những người Việt Nam yêu nước tại Quảng Châu, được <i>Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông</i> xuất bản thành cuốn <i>Đường Cách mệnh</i>. <i>Đường Cách mệnh</i> xác định rõ con đường, mục tiêu, lực lượng và phương pháp đấu tranh của cách mạng...</p>	
	Tổng điểm câu 1	5,0đ
2	<p>Anh (chị) hãy trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Liên hệ vai trò của thanh niên trong xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?</p>	
	<i>Mục tiêu tổng quát của Cương lĩnh 2011</i>	
	<p>Cương lĩnh năm 2011 xác định mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI là xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.</p>	0.5
	<i>Phương hướng lớn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội trong Cương lĩnh 2011</i>	
	<p><i>Một là, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.</i></p>	0.5
	<p><i>Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa</i></p>	0.5

<i>Ba là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.</i>	0.5
<i>Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.</i>	0.5
<i>Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.</i>	0.5
<i>Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.</i>	0.5
<i>Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.</i>	0.25
<i>Tám là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.</i>	0.25
<i>Liên hệ vận dụng</i> Sinh viên trình bày theo nhận thức của cá nhân về vai trò của thanh niên trong xây dựng đất nước thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tối thiểu 150 từ.	1.0
Tổng điểm câu 2	5,0đ